

Số: 818 /BC-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội đối với Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND¹ thành phố tại Công văn số 632/HĐND-TT ngày 16 tháng 10 năm 2024 về việc phân công chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND thành phố. Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban văn hóa - xã hội báo cáo HĐND thành phố ý kiến thẩm tra như sau:

Theo báo cáo của UBND thành phố, trước và sau kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố có tổng cộng 10 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, tuy nhiên, Báo cáo của UBND thiếu nội dung trả lời đối với 01 ý kiến, kiến nghị sau kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố: “*Cử tri quận Bình Thủy phản ánh thủ tục khám sức khỏe tại Ban Bảo vệ sức khỏe thành phố quá rườm rà, cụ thể: Cán bộ hưu trí có hồ sơ khám chữa bệnh nhiều năm, nhưng đến khi hết sổ muốn cấp lại sổ mới thì phải xin giấy giới thiệu của Đảng ủy phường và nộp hình thẻ. Kiến nghị ngành chức năng xem xét giảm bớt thủ tục hành chính này, để thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh cho cán bộ hưu trí*”, đề nghị bổ sung kết quả giải quyết vào Báo cáo. Trong 09 ý kiến, kiến nghị còn lại, theo báo cáo, có 05 ý kiến được giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri; 03 ý kiến đang giải quyết và 01 ý kiến đang tìm biện pháp giải quyết, nhưng trên thực tế trong 05 ý kiến được giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri, có ý kiến đã được giải quyết cơ bản, cần rà soát lại.

Thời gian qua, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phần lớn ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội được ghi nhận, tiếp thu và có văn bản trả lời gửi đến Thường trực HĐND thành phố để báo cáo với cử

¹. Từ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND, Ủy ban nhân dân: UBND.

tri, góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, Ban văn hóa - xã hội nhận thấy trong nhiều nội dung trả lời thể hiện UBND thành phố có bước chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri nhưng chưa có kết quả cụ thể; trong các ý kiến được giải trình, giải thích hoặc báo cáo đến cử tri, có ý kiến trả lời chưa đi vào trọng tâm vấn đề cử tri đặt ra (*ý kiến của tri huyện Cờ Đỏ kiến nghị thành phố quan tâm bổ sung trang thiết bị như máy lọc thận cho Bệnh viện Quân dân y*); phần lớn các ý kiến chưa đưa ra được thời gian thực hiện, lộ trình giải quyết nên chưa tạo được hiệu ứng cao, sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội. Đề nghị UBND thành phố rà soát các nội dung, đồng thời phân loại kết quả giải quyết theo đúng lĩnh vực để thuận lợi trong phân công các cấp, các ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trong thời gian tới, Ban văn hóa - xã hội kiến nghị UBND thành phố quan tâm một số nội dung sau:

- Đối với ý kiến, kiến nghị "*Phản ánh tình trạng thiếu vật tư y tế, thiếu thuốc tại các bệnh viện công lập trong thời gian qua*", đề nghị bổ sung, cập nhật kết quả thực hiện đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế của thành phố cũng như thông tin việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế để cử tri nắm, theo dõi. Đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm, bức xúc trong thời gian qua, đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan có những giải pháp hữu hiệu hơn để đảm bảo việc cung ứng thuốc, vật tư y tế nhằm phục tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

- Đối với các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết, đang tìm biện pháp giải quyết; đề nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các sở, ngành giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết cụ thể; kịp thời báo cáo, cập nhật tiến độ giải quyết đến Thường trực HĐND thành phố để thông tin đến cử tri thành phố, nhằm hạn chế tình trạng cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

- Quan tâm theo dõi, kiểm tra đối với các ý kiến UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết để kịp thời thông tin kết quả đến đại biểu và cử tri, cũng như kiểm tra thực tế kết quả trả lời của các sở, ngành được phân công giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội đối với Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố về kết quả

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Đoàn đại biểu Quốc hội TPCT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP (C,D);
- Lưu: VT,CTHD,VTh,60.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Minh Thư